

KPRU

ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน

จัดการมลพิษ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรม วอล์ค แรลลี่ สีเขียว (Green Walk Rally) ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) กิจกรรมประกอบด้วย ภารกิจที่ 1 รู้แล้วบอกต่อ ภารกิจที่ 2 KPRU ร่วมใจ เต็มเต็มส่วนที่ขาดหาย ภารกิจที่ 3 ภารกิจสีเขียว และภารกิจที่ 4 รู้ จำ นำ ไปใช้ ซึ่งบรรยากาศของกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน พร้อมเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรเป็นอย่างดี จัดขึ้น เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ KPRU ร่มใจ ปลูกต้นไม้สิ่งแวดล้อม เนื่องในวาระครบ 50 ปี การสถาปนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และแจกจ่ายถุงผ้าฝ้าย 100% จำนวน 14,000 ใบ และมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลาสติก โดยมีการแจกจ่ายถุงผ้าฝ้าย 100% จำนวน 14,000 ใบ และมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลาสติก โดยมีการแจกจ่ายถุงผ้าฝ้าย 100% จำนวน 14,000 ใบ



ร่วมใจ ปลูกต้นไม้สิ่งแวดล้อม
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม

KPRU



กองกลางเดินทางกิจกรรม 5 ส.

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เดินทางจัดกิจกรรม 5 ส ทุกวันพุธ เพื่อผลักดันให้บุคลากรและหน่วยงานที่อยู่ภายในอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มีความตื่นตัวในการร่วมกันรักษาความสะอาดภายในสำนักงาน ด้วยกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐานและสร้างวินัย) ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีการตรวจประเมินมาแล้ว 3 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2560 ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2561 และครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน 2561 จากกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ห้องสำนักงานมีความเป็นระเบียบ สะอาด และสวยงาม พร้อมให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา และประชาชน ตั้งคำขวัญที่ว่า “KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน จัดการมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก สานต่อมาตรการประหยัดพลังงาน และมุ่งมั่นที่จะคว่ำรางวัลระดับเยี่ยมในการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2561





KPRUร่วม



จัดการมลพิษ

ลดใช้พลังงาน

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

KPRU GREEN OFFICE รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตาม

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผนึกกำลังบุคลากรภายในอาคารเรียนรวมและ
อำนวยการ เดินหน้าณรงค์ โครงการ “KPRU GREEN OFFICE รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตาม” โดยการให้ความรู้แก่
คณาจารย์และนักศึกษา ที่ทำการเรียนการสอน ณ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
ตระหนักรู้ในการช่วยกันประหยัดพลังงาน ช่วยกันคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง และร่วมมือกันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ
สำนักงานสีเขียว KPRU GREEN OFFICE





KPRUร่วม ลดใช้พลังงาน จัดการมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

KPRU Green Office สู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "KPRU Green Office สู่การปฏิบัติ" ให้กับบุคลากรภายในอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้ทุกคนตระหนักถึงการคัดแยกขยะอย่างตรงจุด และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว รวมไปถึงตอกย้ำให้ทุกคนช่วยกันประหยัดพลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การเป็นสำนักงานสีเขียวที่เข้มแข็ง มาร่วมส่งแรงใจและสนับสนุนพวกเราชาวอาคารเรียนรวมและอำนวยการ กันนะคะ

